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Á leið til Venusar N-
 R

- efstur 
Framhald aí 7. síOu. 

. Hlutverk 
athugunars tcðvar innar . 

| Aðalþýðing þerssa st jarn-

ferðalags er fólgið í því, að 
• hér er í fyrsta sinn fram-

kvæmt. það sem síðar þarf að 
geras t í margfal t s tær ra stíl 

j til að hægt verði að koma lif-

andi mönnum lil annar ra 
h n a t t a : geimeldflaug er skot-

ið frá gerfihnetti fyrir utan 
jörðina. 

Þ a r með eru vissulega ekki 
öll kurl komin til grafar . I 
athugunarstöðinni , sem eld-

flaugin ber, hefur verið kom-

ið fyrir margvíslegum mæli-

tækjum, sem skila tíl jarðar-

innar margskonar vísindaleg-

um staðreyndum. í fréttatil-

kynningu Tass segir, að iæki 
þessi rannsaki geimgeisla, 
segulsvið, geimryk, áreks t ra 
við örsmáa loftsleina. Öll 
mælitæki hafa hingað til 
starfað eðlilega svo og raf-

hlöður þær, sem afla stöðinni 
nauðsynlegrar orku frá sól-

inni. 
Auk þess er auðsjáanlega 

ætlazl (il þess, að a thugunar -

stöðin komi einhverjum u p p -

lýsingum um Venus til ja rð-

ar innar . En ekki er þsss get-

ið, hvers eðlis þær upplýs-

ingar myndu verða, er.da er 
ekki hægt að fullyrða enn 
með vissu, hvor t öll mæli og 
sendUæki muni s t a r fa einsog 
til var ællazt eftir þrjá mán-

uði, þegar þau komast næst 
Venusi, 

Áhugi manna fyrir þessu 
vandamáli er mjög mikill, og 
er það að vonum, því Venus, 
þessi næsti nábúi okkar af 
reikist jörnum, er um leið sú 
minnst þekkta (að Plúlon 
undanski ldr i ) . Yfirborð Ven-

usa r er hulið þykkum skýja-

hjúp, og það er enn mikil 
ráðgála , hvað undir býr. 
Menn daila um það, hve sólar-

hr íngur inn sé langur á Ven-

us i ; sumir segja 22 s t , aðrir 
225 j a rðar -só larhr ingar . 
Kenningin um hitasligið á 
st jörnunni reika frá 33—39 
gráða frosti uppí 170 gráða 
hita. Sumir segja, að vatn sé 
ekki til á Venusi, sak i r hins 
mikla hita, heldur aðeins 
vatnsgufa. Aðrir halda því 
fram, að yfirborð Venusar sé 
hulið höfum. Þeir þriðju álíta, 
að þa r ríki nú svipuð lífs-

skilyrði og voru á jörðinni á 
steinkolatímabilinu. 

Þess i skæra st jarna, sem 
fornmenn kölluðu Luci-

fer, eða Ljósberann, er því 
verðug rannsóknars tofa vís-

indanna. 

Framt íðarhor fur 
Þessi slðasta geimferð fær-

. ir okkur allmiklu nær þeim 
degi, þegar maður inn fer 
sjálfur að fljúga um himininn 
hans gvuðs. 

Af sjálfu leiðir, að enn 'er 
m a r g t ógert. Það þarf til 
dæmis, að koma uþp gríðar-

mikilli bækistöð fyrir utan 
jörðina. Þangað þyrfti að 
senda m a r g a r eMflaugar með 
svo sem fimm tonn af gagn-

legum farmi hverja. Þess ber 
og að geta, að ásamt þessum 
gagnlega farmi kemur síðasta 
þrep eldflaugarinnar með alla 
leið, — og það þrep, sem er 
nokkrum s innum þyngra en 

sjálfur spútnikinn, er ágætis 
byggingarefni, — hinum stóru 
e'dsneytisgeymum mætti 
breyta i geymslur og önnur 
þesshát tar húsakynni . Það- er 
jafnvel hugsanlegt, að láta 
hylki gsyma eldsneytið út . að 
bækistöðinni, cg breyta því 
síðan í íbúðarklefa í geim-

skipi. Og þannig má láta 
ímyndunaraflið halda áfram 
allt þangað til við komum að 
landamærum þess sem við í 
dag teljum ótrúlegt. 

Vissulega er langl í land. 
E n sovézkir vísindamenn 
stigu í fyr radag eitt af hin-

um þýðingarmiklu sporum í 
át t ina lil annar ra hnat ta . — 
og það er fuH ástæða til að 
óska þeim til hamingju með 
þsl la afrek. 

Lokið er nú ssx umferðum 
á Skákþingi Reykjavíkur og er 
iStaðan í meistaraflokki þessi 
að þeim lcknum: 1. Ingi R. J ó -

haimsson iY% vinning og bið-

skák, 2. Sigurður Gunnarsson 
iy2 3 . - 6 . Béhoný Benedikls-

son, Guðjón Jóhannsson, Gylfi 
Gíslason og Sigurður Jónsson 
4 vinninga hver. Alls eru 22 
þát t takendur í meistarafl. og 
verða tófVar 9 umferðir eflir 
Monradkerfi. Keppnin í meist-

araflokki hsfur verið jöfn og 
'spennandi eins og vinningar 
sýna. Hefur Ingi R. ekki sýnt 
þá yfirburði sem við var búizt 
og ekki teflt jafn örugglcga og 
oft áður, m.a. hefur hann tví-

vegis k.miz t í a l v a r k g a t ap-

hættu, gegn þeim Lárusi John-

sen og Sigurði Jónssyni. 
Næsla umferð verður tefld 

á morgun, fösludag, í Sjó-

m anna skólanum. 

Hvenær viðurkenna atvinnu-

rekeudur í Eyjum ósigurinn? 
Framhald af 3. síðu. 

telja sig geta við unað, á fisk-

verði. Enguni heilvita manni 
dettur í hug að stætt sé á því 
að neita landverkafólki einu uni 
óhjákvæmilegar kjarabætur. 

Hentugasti tíminn 
Því hefur veríð haldíð fram 

hér í stjórnarblöðunum að Vest-

mannaeyingum hafi verið att ú t , 
í verkfall, þeir séu „tilrauna-

kanínur kommúnista". Auðvitað 
tóku Vestmannaeyingar einir á-

kvörðun um kjarabaráttu sína 
og þeir völdu einnig þann tíma 
sem þeir tiildu atvinnurekendum 
hagkvæmastan. Þegar verkfall-

ið hófst var alger stöðvun í 
Vestmannaeyjum og hafði verið 
frá áramótum vegna róðrabanns 
útgerðarmanna. Verklýðsfélögin 
töldu einsætt að stöðvunartíma-

bilið væri notað til þess að 
semja einnig um kjör verka-

íslenzk deild á 
listíánsðarsýn-

ingy í Míinchen 
Ný\e r i ð hefur Féla.gi hús-

gagnaark i t ek ta verið falið að 
sjá um íslenzka deild á Hand-

og l is t iðnaðarsýningu í Munch-

en í Þýzkalandi , er haldin 
verður dagana 31 . maí t i l 11. 
júní . 

Þessi sýn i rg er haldin ár-

lega og hafa ís lendingar tví-

vegis tekið þá t t í henni, m.a. 
hlaut Ásgerður Búadót t i r þ a r 
gnllverðlaun fyrir myndvefnað 
fyrir nokkrum á t u m og eian-

ig fékk íslenzka sýningardeild-

in gullverðlaun fyrir smekklegt 
og frumlegt skipulag. 

Þeir munir, sem helzt kem-

u r til greina að senda til 
Munchs*-i eru húsgögn, gull-, 
silfur- og önilur málmsmíði, 
beinvinna, vefnaður, leirker 
o.fl. sem eihkum l ý tu r að hý-

býlaprýði. Lögð ve'rður áherzla 
á að senda aðeins hið bezta. 
Formaður Félags húsgagnaarki -

tekta , Hial t i Geir Kristjánsson, 
gefur al lar upplýsingar varð-

andi sýninguna. 

fóíks, þanníg- að ekki þyrfti að 
koma til nýrrar stöðvunar eftir 
að vertíð væri hafin. Aístaða 
verklýðsíclaganna var þannig 
miðuð við aðstæður í Vestmanna-

eyjum og einkenndist ai' ríkri 
ábyrgðartilfinningu. 

Reykvíkingar banna 
Margir atvinnurekendur i Vest-

mannaeyjufn skildu þetta einnig 
og töldu óhjákvæmilegt að samið 
yrði. við verkafóik þegar í upp-

hafi. En þá sendi atvinnurek-

endasambandið Braga Friðriks-

SOJI tll Vestmannaeyja og lagði 
hann blátt bann við samningum 
að viðlögðum fésektum og refs-

ingum. Samt voru stjórnarvöld-

in svo hrædd við atvinnurek-

endur í Vestmannaeyjum að þau 
mælt'u s'vo fyrir að samninga-

viðræður skyldu fara fram í 
Reykjavík, til þess að Vinnu-

veitendasambandið undir ' í'orustu 
Kjartans Thors gæti vakað yfir 
orðum þeirra og gerðum. Ýms-

ir atvinnurekendur í Eyjum 
munu hafa mótmælt ■ þessum 
freklegu afskiptum Vinnuveit-

endasambandsins, þótt þeir hafi 
ekki enn haft sig upp í fulla 
uppreisn gegn vaidaklíkunni. 

Öhjákvæmilegur kostur 
Ríkisstjórnin og Vinnuveit-

endasambandið hafa gert deil-

una í Vestmannaeyjum að máli 
þjóðarinnar alirar, hagsmunabar-

áttu alþýðusamtakanna í heild 
og allra þeirra sem eiga um 
sá.rt að. binda af völdum við-

reisnarinnar. Verklýðsfélög um 
land allt. hafa .skipað sér við 
hlið verkafólks í Eyjum með 
fjárframlögum, en þann stuðning 
þarf nú að auka mjög stórlega 
á sem skemmstum tíma. Það 
þarf að gera ríkisstjórninni og 
Vinnuveitendasambandinu ijóst, 
að verklýðssamtökin í Eyjum eru 
ósigrandi vegna þess að öll al-

þýða íslands lítur á árangur 
Vestmannaeyinga sem "sinn 
árangur. Það er ekki aðeins 
þjóðarnauðsyn heldur og óhjá-

kvæmilegur kostur valdhaíanna 
að semja við Vestmannaeyinga 
tafariaust. 

I'jóðleikhúsið sýnir leikinn „Engill horfðu heim" í 28. sinn 
í kvöld. Aðsókn að leiknum heiur verið mjög góði og er það 
sjaldgæft að leikir alvarlegs eðlis gangi svo vel. „En?.i!linn." 
var frumsýndur í byrjun október sl. og hefur verið sýndur 
óslitið síðan. 
Það er álit margra að hér sé um að ræða eina heztu sýningu, 
sem lengi hefur verið völ á. Sérs taka athygli v«kur s te rkur 
Ög áhr i far íkur leiluir I íóber ts Arnfinnssonar og Guðbjargar 
Þorh ja rnardó t tu r í aðalhlutverkumun — og er myndin af þeim. 

Seðloha 
Framha ld af 12. eíðu. 

Sé ætlunin, að stofnlánadeild 
þessi starfi áfram að öðru leyti 
en því að innheimta gömul lán, 
þá er augljóst mál, að rekstur 
deildarinnar er á allt öðrum 
grundvelli en venjuleg seðia-

bankastörf. Ég teldi því rétt að 
fella 5. gr. írumvarpsins niður. 

2. Innlánsdeildir samvinnufé— 
laga og binding innstæðu-

fjár í Seðlabankanum 
Ég er andvigur þeim ákvæð-

um frumvarpsins, sem heimila 
Seðlabankanum að krefjast þess, 
að innlánsdeildir samvinnufélaga 
og smærri sparisjóðir skuli binda 
nckkurn hluta af innstæðufé 
sínu í Seðlabankanum. Ég tel þó 
eðlilegt, að Ssðlabankinn hafi 
slíkt vald yfir öðrum bönkum og 

Leiðbeiningabæk-

liiigur um vítamín 
Fyrs t i leiðbeiningabæklingur 

Neyter . i iasamtakanna sem út 
kemur á þessu ári fjallar um 
vítamín. Verðu'r bæklingurinn 
bygg'ður á greinum sem banda-

rísku Neytendasamtökin hafa 
bir t í r i tum s'lnum. Tilgangur-

inn með útgáfu þessa bæklings 
er ja fnframt sá að vekja at -

hygli á því, að orðið vítamín 
er notað á vafasaman há t t 
bæði hér og eríendis í auglýs-

ingaskyni. Bæklingurinn mun 
sendur féla!gsmönnum um næstu 
mánaðamót . í desember sl. gáfu 
Neytendasamtökia út bækling 
um snyrtivörur. 

stærstu sparisjóðunum. 
Ráðstafanir eins og þær. sem 

nú hafa verið ákveðnar af Seðla-

bankanum, að skyida alla spsri-

sjóði landsins ög allar innláns-

deiklir samvinnuíélaga til þess 
að eiga nokkurn hluta aí inni-

stæðuíé sínu á reikningi í Seðla-

bankanum og algerlega án til-

lits til rekstraraðstöðu viðkotn-

andi .sparisjóðs eða innlánsdeild-

ar, álít ég.ranglátar og hættuleg-

ar. Ég tel óeðlilegt, að beitt sé 
hinum hörðustu ákvæðum til 
þess að knýja íé úr litlum inn-

lánsdeildum og sparisjóðum úti á 
landi til geymslu á reikningum 
í Seðlabankanum í Reykjavík. 

3. Stjórn bankans 
Gert er ráð fyrir í frumvarp-

inu, að bankastjórar Seðlabank-

ans verði 3, eða fjölgað um 1 
írá því, sem nú er. Ég tél ekki 
þörf á þessari fjölgun banka-

stjóra og allra sízt þar sem ráð-

'gért er í bankamaiafrumvörpum 
ríkisstjórnarinnar að hakia á-

fram rekstri Framkvæmdabank-

ans sem sérstaks banka, en sá 
banki starfar að verulegu leyti 
að venjulegum seðlabankastörf-

um. Ég hefði talið rc'ttara að 
sameina Framkvæmdabankann 
Seðlabankanum,, og hei'ði þá 
miklu fremur komið til mála að 
fjölga bankastjórum Seðlabank-

ans, eins og nú er lagt íil. 
• 

Lúðvík flytur við 2. umræðu 
þá breytingartillögu að 5. gr. 
frumvarpsins falli niður, en hún 
fjallar. um Stofnlánadei'.dina. 


